

คุณบุญเลิศ เกษแก้ว กับความประทับใจรถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ รุ่น 3036E



JOHN DEERE 3036E (36 แรงม้า)

คุณบุญเลิศ เกษแก้ว เกษตรกรจาก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันมีพื้นที่ทำเกษตรกรรม 17 ไร่ แบ่งเป็นทำนา 15 ไร่ และอีก 2 ไร่ ปลูกมันสำปะหลังสลับกับพริกชี้ฟ้า

ก่อนที่จะมีรถแทรกเตอร์เป็นของตนเอง คุณบุญเลิศเล่าว่า เมื่อก่อนไม่ได้ใช้เครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างอื่นมาก่อนเลย แต่จะอาศัยจ้างคนอื่นมาทำให้ จนรู้สึกเสียค่าใช้จ่ายจึงมีความคิดว่าทำไมเราไม่ซื้อรถแทรกเตอร์เป็นของตนเอง แล้วเอาเงินที่จ้างคนอื่นไปผ่อนค่ารถแทน เมื่อคิดได้ดังนั้น คุณบุญเลิศ จึงเริ่มศึกษาข้อมูลของรถแทรกเตอร์ยี่ห้อต่างๆ จนวันหนึ่งผ่านไปหน้าศูนย์ผู้จัดจำหน่ายชัยรุ่งเรืองยนต์ 333 เห็นป้ายโฆษณารถแทรกเตอร์ดีดอย จึงมีความสนใจและเข้าไปสอบถามข้อมูล

ปัจจัยสำคัญที่ตัดสินใจเลือกซื้อรถแทรกเตอร์ยี่ห้อจอห์น เดียร์ คือเมื่อได้เข้าไปดูแล้ว ได้มีโอกาสทดลองขับ หลังจากที่ได้ทดลองขับแล้ว รู้สึกชอบเลย ถูกใจมาก ซึ่งจุดเด่นที่ลองแล้วชอบรู้สึกประทับใจ คือเรื่องความแรงของเครื่องยนต์ จึงบอกกับตัวเองว่า ต้องยี่ห้อจอห์น เดียร์ เท่านั้น โดยซื้อรุ่น 3036E พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 3 ชิ้นคือ ใบมีดคั้นหญ้าผวนพรอน และโรตารี เพราะพื้นที่ทำนาของตนเองเป็นที่ลุ่มเหมาะกับการขุดขนาดเล็ก ที่ส่วนใหญ่จะนำมาใช้สำหรับตัดดินน่าน้ำ โทเปิด ไทพรอน

โดยปัจจุบันได้เข้ามาประมาณ 1 ปี ปีนี้เข้าปีที่ 2 ได้นำรถแทรกเตอร์มาใช้กับงานในที่นาของตนเองและไปรับจ้างด้วย โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดไถพรวน ซึ่งหลังจากใช้งานมาได้ประมาณปีเศษๆ ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับจ้าง และรู้สึกว่าคุ้มค่ามาก ทั้งในเรื่องของการทำงาน และการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาส่วนใหญ่ทำเป็นเรื่องง่ายๆ ก็ทำเอง เช่น การถอดไส้กรองอากาศมาเผา การบดขีดถูกชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีฝุ่นหรือละอองจับ ส่วนเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทางศูนย์ผู้จัดจำหน่ายยังเป็นคนดูแลให้ด้วย และเรื่องอะไหล่แต่ซื้อยังไม่เคยเจอปัญหาอะไหล่หรือชิ้นส่วนต่างๆ ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติ รวมถึงตัวรถหรือสภาพรถก็แข็งแรงทนทานดี คุณบุญเลิศเล่าถึงเรื่องจุดเด่นอีกของรถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ 3036E คือ การประหยัดน้ำมันถือว่าประหยัดน้ำมันมากช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี วันหนึ่งๆ เติมน้ำมันประมาณ 500 บาทโดยเฉลี่ยใช้น้ำมันไปแค่ประมาณ 20-22 ลิตร ไทได้ทั้งหมด 17 ไร่ คือ 1 วันไปได้ทั้งหมดของพื้นที่ และสามารถทำงานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีปัญหา สำหรับเครื่องยนต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ ถ้าพูดถึงเรื่องบริการหลังการขาย ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายชัยรุ่งเรืองยนต์ 333 บริการดีมาก ประทับใจตั้งแต่เข้าไปดูรถครั้งแรก และถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทางศูนย์ผู้จัดจำหน่ายบอกว่าจะให้โทรหาได้เลยพร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษา และทางช่างยินดีมาซ่อมให้ถึงที่บ้านอีกด้วย

สุดท้ายนี้คุณบุญเลิศอยากฝากถึงคนที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์ว่า รถแทรกเตอร์ที่คั้นต้องตอบสนองการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี ผมลองมาแล้ว ใช้มาแล้ว เครื่องยนต์ทนทานของรถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ รุ่น 3036E รุ่นนี้แรงจริง เครื่องยนต์ทนทาน ตอบโจทย์การทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานได้ตลอดทั้งวัน เรื่องบริการหลังการขายไม่ต้องเป็นห่วง บริการดีมาก จะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ โทรไปเลย ทางศูนย์ผู้จัดจำหน่ายช่วยได้ทุกอย่าง อยากเชิญชวนทุกท่านมาเป็นครอบครัว จอห์น เดียร์ กับเรา



จอห์น เดียร์ ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรระดับโลก

ติดต่อสอบถามผู้จัดจำหน่ายใกล้บ้านท่าน โทรโทร 02-676 9740

 JohnDeere  JohnDeere Thailand www.deere.co.th



คุณวสันต์ สีภธีร์
เกษตรกร จาก อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

เจ้าของที่นา 20 ไร่
และไร่ข้าวโพด 6 ไร่

รถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์

3036E
36 แรงม้า

คุณวสันต์ สีภธีร์ เป็นเกษตรกรจาก อ.วารินชำราบ ปัจจุบันปลูกข้าวมีที่นาอยู่ 20 ไร่ และมีไร่สำหรับทำข้าวโพดอีก 6 ไร่ โดยได้ยึดอาชีพเกษตรกรมานานหลายปี ต่อจากคุณพ่อแม่ ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีรถแทรกเตอร์ คุณวสันต์บอกว่า ที่บ้านมีใช้แต่รถไถเดินตาม จนมีอยู่ วันหนึ่ง ทางศูนย์ผู้จัดจำหน่ายชัยรุ่งเรืองยนต์ ได้มาจัดกิจกรรมให้ ทดลองขับฟรีใกล้ ๆ หมู่บ้าน จึงมีโอกาสได้ไปลอง แล้วรู้สึกว่าการทดลองใช้ใช้งานง่ายและสะดวกดี

หลังจากที่ได้ทดลองขับแล้วรู้สึกชอบจึงได้ตัดสินใจซื้อ โดยรถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ รุ่น 3036E คั้นซื้อมาจากศูนย์ผู้จัดจำหน่ายชัยรุ่งเรืองยนต์ มาได้ประมาณ 1 ปี หลังจาก ที่ได้ซื้อมาแล้วได้นำมาใช้งานในพื้นที่ของตนเองเสียส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ไปรับจ้างคนอื่นทำไร่ จะมีก็แต่พ่วงไถพรวนก็พอให้ไปช่วยไถบ้าง ญาติพี่น้องของตนเองนั้นชอบการทำงานรถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ มาก เพราะรู้ในประสิทธิภาพของรถและเครื่องยนต์เป็นอย่างดี ว่าเครื่องยนต์นี้กำลังดี แรงดี สามารถไถได้ลึกดี ดินดีก็ดี ดีกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งมาก

“คุณวสันต์บอกว่างานส่วนใหญ่ที่นำเอารถแทรกเตอร์มาใช้ก็ทั้งไถพรวน ไถเปิด บดตบฟางข้าว ไถหว่าน ไถบด ดินคิน ใช้งานเกือบทุกอย่าง คุ้มค่ามาก ถ้าพูดถึงเรื่องการประหยัดน้ำมันรุ่น 3036E นี้ ถือว่า ประหยัดน้ำมันมากทีเดียว เดิมครึ่งเดียวตอนเช้า 500 บาท ไทได้ทั้งวัน ทำงานได้ทั้งเย็น แถบยังเหลือจับกลับบ้านได้อีกด้วย ประหยัดและได้งาน มากจริงๆ นอกเหนือจากนี้รถแทรกเตอร์ 3036E ยังมีจุดเด่นที่ควร มีความแข็งแรง ทนทาน และที่ชอบคือในเรื่องของความปลอดภัยที่มี คานนิรภัยที่หนาและแข็งแรง มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยด้วย”

ส่วนวิธีการดูแลรักษา ลองศึกษาจากคู่มือการใช้งานเราก็สามารถทำได้ สะดวกง่ายดาย อย่างเช่นพวกไส้กรองที่จำเป็นต้องถอดออกมาเปลี่ยนบ่อยๆ การถอดและใส่กลับก็ง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน หรือถ้าดูจากคู่มือแล้วมีข้อสงสัย โทรไปสอบถามที่ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายช่างก็จะแนะนำหรือมาจัดการให้เลยอย่างการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทางศูนย์ช่างก็จะจัดส่งช่างมาเปลี่ยนให้ถึงบ้านเลยบริการหลังการขายดี ไม่ทิ้งกันจริงๆ

สุดท้ายนี้คุณวสันต์ยังฝากคำแนะนำถึงเกษตรกรที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์ผู้ใจดีคือสีภธีร์ รุ่น 3036E นี้ที่ผมอยาก แนะนำ รถเล็ก คล่องตัวดี ใช้งานง่าย เครื่องยนต์ทรงพลัง ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมอุปกรณ์นิรภัยครบครัน ตัวรถมีความแข็งแรง ทนทาน อะไหล่คงทน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย รถแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์และมีจุดดีขนาดนี้ ไม่ต้องลังเลใจ แล้วครับเลือกจอห์น เดียร์ รับรองคุ้มค่ากว่าจริงๆ



จอห์น เดียร์ ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรระดับโลก

ติดต่อสอบถามผู้จัดจำหน่ายใกล้บ้านท่าน โทรโทร 02-676 9740

 JohnDeere  JohnDeere Thailand www.deere.co.th



คุณหาญชัย พันธุ์ประดับ กับความประทับใจรถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ รุ่น 3036E

คุณหาญชัย พันธุ์ประดับ เกษตรกร ทำไร่อ้อยและไร่น้ำส้มซ่า-หลัง จาก อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ผมทำไร่ที่กุมภวาปีมานานแล้วครับ ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ทำไร่อ้อยและไร่น้ำส้มซ่า-หลัง ปัจจุบันมีไร่อ้อย 45 ไร่ และไร่น้ำส้มซ่า-หลัง 60 ไร่ ส่วนใหญ่คนละเขว่นนี้ ก็จะปลูกอ้อยกันซะส่วนใหญ่ เพราะพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกอ้อยและได้ราคาผลผลิตที่ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆ

ก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ ผมไม่เคยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอื่นมาก่อนเลย ทำให้ผมประสบปัญหาเรื่องแรงงานเป็นอย่างมาก อย่างทำไร่อ้อยปกติผมใช้แรงงานคนอยู่ประมาณ 8-10 คน แต่หลังจากที่ได้ซื้อรถแทรกเตอร์มาแล้ว ทำให้ผมหมดปัญหาเรื่องแรงงานอีกต่อไป ตอนที่ใช้แรงงานคนเหลือแค่ 3-4 คน เท่านั้น รถแทรกเตอร์ช่วยผมได้มากทีเดียว ทำงานได้สะดวกกว่า ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เหมาะแก่การทำการเกษตรอย่างแท้จริง

รถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ คันปัจจุบันที่ผมใช้งานอยู่นั้นผมซื้อมาจากศูนย์ผู้จัดจำหน่าย เอ.ซี.แทรกเตอร์ สาขา กุมภวาปี สาเหตุที่เลือก จอห์น เดียร์ เพราะว่ารู้จักยี่ห้อนี้มานาน มีมาตรฐานสูง เพื่อนๆ หลายคนใช้ จอห์น เดียร์ อยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหญ่ๆ และที่เคยมีโอกาสได้ลองขับของเพื่อนๆ บ้าง รู้สึกชอบมาก ตอนซื้อจึงไม่ต้องตัดสินใจนาน ส่วนรุ่นที่ซื้อนั้นคือรุ่น 3036E นั้นก็เพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งงานไร่และงานนา ใช้งานได้หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ตอนที่ใช้งานมาได้ประมาณ 1 ปีครึ่งแล้ว

“นอกจากใช้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ผมยังนำมาใช้รับจ้างด้วยพวก ลูกไร่จะชอบมากถ้าเราใช้รถแทรกเตอร์ของจอห์น เดียร์ พวกเขาจะพอใจในงานมาก เพราะคุณภาพงานของรถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ นั้น โดดเด่นจริง ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่แรงม้าเท่ากันไม่ต้องคอยไถซ้ำหลาย ๆ รอบทำให้การทำงานเสร็จเร็วกว่าและคุ้มค่ากว่า โดยปกติผมไถ 10 ไร่ต่อวัน เริ่ม 6 โมงเช้า บ่าย 3-4 โมง ก็เสร็จแล้ว แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่น อาจจะเสร็จช้ากว่า 2-3 ชั่วโมง”

พูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาค่อนข้างง่ายและสะดวก เช่น การตรวจระดับน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น การถอดเอาพวกไส้กรอง เช่น กรองอากาศ ก็สามารถถอดมาเปลี่ยนเองได้ง่ายๆ หรือถ้าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ง่ายนิดเดียวแค่โทรแจ้งไปทางศูนย์ผู้จัดจำหน่าย ทางศูนย์ผู้จัดจำหน่ายก็จะจัดส่งช่างมาเปลี่ยนให้ถึงที่บ้านเลย และตั้งแต่ซื้อรถมา ยังไม่พบปัญหาอะไหล่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยสักชิ้นรถยังใช้งานได้เป็นอย่างดี



JOHN DEERE 3036E (36 แรงม้า)

“จุดเด่นที่สำคัญที่ผมเลือกซื้อรถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ นั้นก็คือ ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากกว่า สมมติเราเดิมวันละ 500 บาท สามารถใช้งานได้ทั้งวันแทบยังเหลือกลับบ้านอีกด้วย ในขณะที่ยี่ห้ออื่น ต้องเติม 700-800 บาท ผลที่ได้คือ ลดต้นทุนลงเมื่อใช้น้ำมันน้อย แต่ไถได้เยอะ ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นตามด้วย สำหรับสมรรถนะรุ่น 3036E นี้ มีเครื่องยนต์ทรงพลัง สามารถทำงานได้ทั้งวัน ยาวนานมาก 11-12 ชั่วโมง ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องร้อน ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่น ถ้าวิ่งไปนานๆ ความร้อนจะขึ้นจนร้อนจัด”

เรื่องบริการหลังการขาย ทางศูนย์ผู้จัดจำหน่าย เอ.ซี.แทรกเตอร์ ให้การดูแลดีมาก ทั้งการบริการส่งช่างมาดูให้ถึงที่ รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำทั้งเรื่องการใช้งานของรถและเทคนิคการบำรุงรักษาต่างๆ

สุดท้ายนี้ คุณหาญชัยอยากแนะนำเพื่อนเกษตรกร คือ อยากให้ทุกท่านได้ลองใช้รถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ รุ่น 3036E 36 แรงม้านี้ดู เป็นรถที่ใช้ได้หลากหลาย ทั้งงานนา งานไร่ เครื่องยนต์ทรงพลัง ประหยัดน้ำมันมาก ถ้าทุกท่านได้ลองใช้ รับรองว่าคุ้มค่ามากๆ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ต่างๆ ก็มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน เพราะตั้งแต่ผมซื้อรถมายังไม่เคยมีปัญหาเรื่องอะไหล่เลย เลือกซื้อรถแทรกเตอร์ก็ต้องเลือกรถที่ดี เชื่อผมเถอะครับ รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

จอห์น เดียร์ ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรระดับโลก

ติดต่อสอบถามผู้จัดจำหน่ายใกล้บ้านท่าน โทรโทร 02-676 9740

 JohnDeere  JohnDeere Thailand www.deere.co.th

